

Nội dung bài viết

1. [Giải Lịch sử và Địa lý VNEN lớp 5: Phiếu kiểm tra 3](#)

Giải Lịch sử và Địa lý VNEN lớp 5: Phiếu kiểm tra 3

Em đã học được những gì khi tìm hiểu về lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

1. (trang 40 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN). Nối các nhân vật ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp

A	B
Nguyễn Trường Tộ	Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Phan Bội Châu	Phong trào Đông Du
Tôn Thất Huyết	Trình bản điều Trần, mong muốn canh tân đất nước
Nguyễn Ái Quốc	Chiến thắng Điện Biên Phủ
Trương Định	Cuộc phản công ở kinh thành Huế và ban chiếu Cần Vương
Võ Nguyên Giáp	Được suy tôn làm "Bình Tây Đại nguyên soái"

Lời giải chi tiết:

A	B
Nguyễn Trường Tộ	Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Phan Bội Châu	Phong trào Đông Du
Tôn Thất Huyết	Trình bản điều Trần, mong muốn canh tân đất nước
Nguyễn Ái Quốc	Chiến thắng Điện Biên Phủ
Trương Định	Cuộc phản công ở kinh thành Huế và ban chiếu Cần Vương
Võ Nguyên Giáp	Được suy tôn làm "Bình Tây Đại nguyên soái"

2. (trang 40 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN). Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1976

Thời gian	Sự kiện	Ý nghĩa lịch sử
3/2/1930
19/8/1945
2/9/1945
7/5/1954
30/4/1975
25/4/1976

Lời giải chi tiết:

Thời gian	Sự kiện	Ý nghĩa lịch sử
3/2/1930	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.	Cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn.
19/8/1945	Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi.	Lật đổ nền quân chủ, đánh tan xiềng xích thực dân, đưa chính quyền cho nhân dân.
2/9/1945	Tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.	Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày Quốc khánh của nước ta.
7/5/1954	Chiến thắng Điện Biên Phủ	Chiến thắng thay đổi lịch sử.
30/4/1975	Quân ta giải phóng Sài Gòn.	Đất nước được hòa bình và thống nhất.
25/4/1976	Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.	Nước ta có nhà nước thống nhất.

3. (trang 40 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN). Hãy viết một đoạn văn ngắn về một sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất thông qua các bài học Lịch sử lớp 5.

Lời giải chi tiết:

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quân và dân miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn, mọi hy sinh, gian khổ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Đồng thời, chúng ta đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Đỉnh cao là chiến dịch 12 ngày đêm đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ cuối tháng 12 năm 1972 trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, làm nên một chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt lịch sử cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Hàng chục năm đã trôi qua, chúng ta có điều kiện để nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn tầm vóc to lớn của chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", chiến thắng đó mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng đó đã viết lên trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ XX, là niềm kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam, là bài học quý về trí thông minh, lòng dũng cảm và tài nghệ quân sự đánh địch tiến công đường không của quân và dân ta.

4. (trang 40 Lịch sử và địa lí 5 Tập 2 VNEN). Hãy viết những cảm nghĩ của em về Bác Hồ

Lời giải chi tiết:

“ Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là biểu tượng là trái tim linh hồn của mảnh đất phương Nam yêu dấu này. Cả cuộc đời này Người đã cống hiến hết mình cho đất nước trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới.

Hồ Chí Minh con người vĩ đại, lãnh tụ của một dân tộc. Ở Người có sự kết tinh của tất cả những gì tinh túy nhất. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cống hiến cho đất nước. Vốn sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước nên Người đã có cho mình tình yêu nước nồng nàn, ý thức dân tộc. Năm 1911, tại bến cảng nhà Rồng, chàng trai trẻ 21 tuổi, với đôi bàn tay trắng người đã ra đi tìm đường cứu nước. Ba mươi năm bôn ba xứ người, Người vừa làm tất cả những công việc nặng nhọc vừa học hỏi, tìm ra lối đi đúng đắn nào cho cả một dân tộc, dẫn dắt cả một dân tộc, đưa đất nước ta đi đến bến bờ độc lập. Với lý tưởng Cách mạng của Người, không ngại nguy hiểm khó khăn, không quản con đường phía trước có nguy nan như thế nào, Người vẫn khôn từ bỏ, cùng nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ chống Pháp thành công. Tài mưu lược quân sự của Người thể hiện rõ qua những chiến thắng vẻ vang của dân tộc, đã được lịch sử chứng minh. Người chính là người anh hùng giải phóng dân tộc, là ánh sáng của dân ta trong suốt những tháng ngày đen tối cùng cực trong cuộc đời mỗi con người trên mảnh đất nơi đây.

Sự vĩ đại của Người còn thể hiện ở sự bình dị trong cuộc sống, cách ứng xử, tình cảm của Người dành cho con dân đất Việt. Người luôn quan tâm đến mọi người, từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người già. Bác luôn để lại ấn tượng đẹp trong tim mỗi người mà Bác gặp vì vẻ giản dị, mộc mạc vô cùng thuần khiết của Bác. Trong từng lời nói của Bác đều ẩn chứa những luân lý đạo đức nhưng không khô khan mà nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người. Cách sống của Bác cũng bình dị, mộc mạc như mục đích sống của Bác là hết lòng vì nước vì dân. Người từng nói:” Suốt đời tôi có một ham muốn tốt bậc, ham muốn tốt bậc của tôi là đất nước ta được độc lập dân ta được tự do, đừng bảo ta ai cũng có cơm ăn áo mặc”. Bác quan tâm đến cuộc sống mỗi ngày của mọi người dân, sẵn sàng lo toan như chăm lo cho chính đứa con của mình. Đau từng khúc ruột khi đừng bảo t l ãm than đói khổ, sống tích kiệm giản dị như bao người dân chân chất nơi thôn quê. Hình ảnh Người với chiếc áo kaki màu bạc, đôi dép cao su, chòm râu bạc của Người,.. lời thủ thỉ quan tâm chăm lo của người in đậm trong tim mỗi con dân đất Việt:

“Bác ơi tim Bác mệnh mông thế

Ôm cả non sông mọi kiếp người”

(Tố Hữu)

Không những là một lãnh tụ tài ba, nhà quân sự chiến lược, Người còn là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời Người không chỉ là cuộc đời của một chiến sĩ mà còn là một thi sĩ. Với bài báo “ Những Người cùng khổ” như một ngòi nổ, vạch trần bộ mặt giả dối, tội ác của thực dân Pháp lúc bấy giờ. Người còn là nhà văn ,nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam với những tập thơ “ Nhật ký trong tù”, “ Cảnh khuya”, “ Đi thuyền sông Đáy”,... với hai bản luận cương chính trị nổi tiếng là” Lợi kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và” bản tuyên ngôn độc lập”. Bác Hồ đã từng đi khắp các châu lục trên thế giới, thông thạo nhiều thứ tiếng, am hiểu nền văn hoá của nhiều dân tộc chính vì thế Người có cho mình một phong cách riêng, kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, thanh cao và giản dị, giữa tinh hoa văn hoá nhân loại và tinh hoa văn hoá Việt Nam . Chất thi sĩ cùng chiến sĩ hòa cùng làm nên một cốt cách Hồ Chí Minh, để lại cho thế hệ trẻ những di sản thơ ca vô cùng giá trị

Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được thế hệ trẻ chúng ta noi theo và học tập. Đó là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống của những người trẻ tuổi như học sinh chúng em. “Học tập tốt, lao động tốt”, “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, ... là những lời dạy mà chúng em không thể nào quên được. Càng được học, càng tìm hiểu về Bác Hồ, em thấy càng tự hào vì nước Việt Nam của chúng ta nhỏ bé nhưng lại sinh ra những danh nhân không hề bé nhỏ.

Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, là người con anh hùng của đất nước Việt Nam, đồng thời là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bác là ánh sáng của lý tưởng và niềm tin trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bác đã đi xa nhưng sao đường như vẫn đang dõi theo từng bước tiến của dân tộc. Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người thì người ấy trở thành bất tử. Và Bác Hồ của chúng ta sẽ sống mãi cùng non sông đất nước.